

### Tưởng Nhớ Sơ Agnes Ly Thi Le với Lòng Biết Ơn và Tình Yêu Thương

**“Vì ta biết những dự định ta có cho các người là dự định bình an, chứ không phải tai ương, để ban cho các người tương lai và hy vọng.”**

**Giêrêmia 29:11**

Kính gửi Quý Bạn Hữu của sứ mạng A Call to Vietnam,

Mùa hè vừa qua, Sơ Agnes Ly Thi Le đã gặp gỡ chúng tôi để lên kế hoạch nội dung cho bản tin hàng năm này, với đầy ắp năng lượng và sự phấn khởi. Với tai nạn và sự ra đi của Chị Lý vào tháng Chín\*, chúng tôi thay vào đó với một thông điệp biết ơn cuộc đời của chị và sự tin tưởng vào sự dẫn dắt của Chúa cho tương lai.

Sơ Lý đã mang theo tầm nhìn ban đầu cho sứ mạng ACTV, là cầu nối giữa hai nền văn hóa và hai cộng đoàn tôn giáo có chung một sứ mệnh - hợp tác để phục vụ những người bên lề xã hội và bị bỏ rơi nhất ở Việt Nam, củng cố mối quan hệ hữu nghị và sự cảm kích giữa

người dân của cả hai quốc gia. Cùng với người bạn và cố vấn của mình, Sơ Kay Burton, SNJM, Sơ đã nghiên cứu nhu cầu, khám phá cách tốt nhất để hỗ trợ, xác định lợi ích cho các nữ tu Dòng

Holy Names và những người khác tại Hoa Kỳ, lôi kéo sự tham gia của nhiều bạn bè và nhóm Hoan Thiện thân yêu của chị tại Seattle cũng như sự tham gia của Hội dòng chị tu trước đây, Dòng Mến Thánh Giá Huế. Sơ đã thổi hồn vào một mối quan hệ đối tác kéo dài 25 năm.

Cuối năm nay, với tình yêu thương và lòng biết ơn, tro cốt của Sơ Lý sẽ được Sơ Kathleen Hilton đưa về Việt Nam và Hội dòng Mến Thánh Giá Huế sẽ tiếp nhận, tôn vinh và an táng tại nghĩa trang của dòng ở Dương Sơn.

Đây là nơi Sơ Lý được cộng đoàn Mến Thánh Giá chào đón sau khi mất cha mẹ trong chiến tranh. Trong cùng chuyến thăm này, Sơ Kathleen sẽ tham ưu với lãnh đạo của cộng đoàn Mến Thánh Giá về tương lai của sứ mạng ACTV, và Sơ có thể bắt đầu kế hoạch đã đề ra trước đó, là chuẩn bị cho Hội dòng chủ động trong việc dạy tiếng Anh và sớm có khả năng để tiếp tục việc học.

Năm nay sẽ là một năm phân định khi chúng ta khám phá các lựa chọn cho sứ mạng A Call to Vietnam. Chúng tôi hi vọng vào lời cầu nguyện cũng như sự hỗ trợ tài chính của các bạn, để có thể tiếp tục tặng học bổng và hỗ trợ các chương trình cho người nghèo, trẻ em khuyết tật và

**Tiếp tục ở trang tiếp theo**



Sister Agnes Lý Thi Le, SNJM (RIP)



Sơ Kay và Sơ Lý, Spokane, 2013.

Sơ Lý và Sơ Kay cùng với các sinh viên nhận học bổng.



**Tiếp tục từ trang trước**

chậm phát triển - nói cách khác, để tiếp tục thực hiện tầm nhìn mà Sơ Lý đã nắm giữ và chia sẻ với mỗi chúng ta. Chúa sẽ dẫn đường! Nguyện cho ký ức về Sơ Lý được chúc phúc trong năm nay qua những hành động quan tâm và quảng đại của chúng ta.



Xin Chúa ban Phúc Lành,

Sơ Linda Riggers, SNJM,  
Liên lạc Cộng đồng với các Nữ Tu Dòng  
Holy Names

Sơ Kathleen Hilton, SNJM,  
Điều phối Viên Chương Trình Tiếng  
Anh; Liên lạc với Hội Dòng  
Mến Thánh Giá Huế

Cáo phó của Sơ Agnes Lý Thị Lễ có thể được tìm thấy <https://snjmusontario.org/2024/09/23/le-sister-agnes-ly-thi/>

## Trung Tâm Lâm Bích Đồng Hà 2000-2024

Kính các sisters Holy Names và các Ân Nhân quý mến,  
Bình an của Chúa luôn ở cùng quý vị.

Thay mặt toàn thể Mái Ấm chân thành cảm ơn quý vị đã giúp Trung Tâm chúng tôi trong những năm qua.

Trung Tâm có 37 cháu: từ sơ sinh cho đến đại học. Đầu năm 2024 nhận thêm 5 cháu mồ côi, nên tổng số các cháu hiện tại là 42 cháu. Đa số các em đi học ở trường. Trung tâm còn giúp đỡ 30 cụ già neo đơn ,bị bệnh tật trong cộng đồng.

Ngoài ra, Trung Tâm đã thành lập Nghĩa trang Tình Thương để mai táng các thai nhi bị bỏ rơi ! Đó là những việc Bác Ái Mái Ấm đang phục vụ.

Nỗi ưu tư lớn của Trung Tâm chúng tôi hiện giờ là tiền học đóng hằng tháng cho các em !

Kính xin quý sisters và các Ân Nhân của chương trình TIẾNG GỌI TỪ VIỆT NAM thương tiếp tục giúp các cháu đang cần các sisters và quý vị . Và nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Lavang ban nhiều ơn lành đến cho quý soeurs và các Ân Nhân .

Nữ tu Maria Bùi Thị Lệ Diễm  
Dòng Mến Thánh Giá Huế.



Trẻ em Cam Lộ



Ơn Ích Thiêng Liêng các Ân Nhân của chương trình Tiếng Gọi từ Việt Nam ( A Call to vietnam ) được hưởng hằng tháng : Một thánh lễ tạ ơn đặc biệt cầu cho các Ân Nhân của chương trình vào các thứ bảy đầu tháng trong năm do L.M. Việt Nam dâng tại Nhà Mẹ Dòng Mến Thánh Giá tại An Lăng,Huế, và nhà nguyện Dòng Holy Names tại Mỹ.

Trở về Huế, Việt Nam vào năm 2022 với bằng Thạc sĩ Quản lý Giáo dục từ trường đại học Heritage, việc chuyển đổi từ một học sinh sang một người quản lý trường học vừa đầy thách thức vừa mang lại nhiều ý nghĩa đối với tôi. May mắn thay, sau 2 năm làm việc, tôi dần quen với vai trò này dù khó khăn vẫn không bao giờ thiếu.

Một trong những thành tựu của tôi là giúp các cháu mẫu giáo trong trường làm quen với tiếng Anh. Nghĩ về tương lai, tôi muốn rằng ngay cả khi không còn là hiệu trưởng ở trường nữa, các cháu vẫn sẽ tiếp tục học tiếng Anh. Với suy nghĩ đó, tôi đã lên kế hoạch phát triển chuyên môn tiếng Anh cho giáo viên. Tôi rất vui mừng khi thấy cả học sinh và giáo viên đều hào hứng, tự tin nói đúng các từ vựng Tiếng Anh.

Làm hiệu trưởng không có nghĩa là tôi không học tiếng Anh nữa. Duy trì sự thông thạo ngôn ngữ này vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi hy vọng một ngày nào



đó, tôi được tạo cơ hội mở một trung tâm tiếng Anh. Lý do tôi mong muốn điều này xuất phát từ hành trình học tiếng Anh của tôi. Sự thành thạo tiếng Anh của tôi phần lớn là nhờ sự trợ giúp của A Call to Vietnam, Đại học Heritage, và cuộc sống của tôi tại tỉnh Ontario, Hoa Kỳ. Tôi tin rằng những trải nghiệm của mình có thể giúp nhiều học sinh bắt đầu hoặc nâng cao hành trình học tiếng Anh của chính họ.

Sơ Mỹ Dung, MTG Huế

Trở về Việt Nam vào năm 2022 sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Văn học và Ngôn ngữ Anh tại Đại học Heritage, tôi may mắn được áp dụng những kiến thức đã học để hỗ trợ công việc và sứ mạng của Hội dòng.

Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, tôi làm việc tại văn phòng của Hội dòng và đảm nhận các dự án đòi hỏi tiếng Anh.

Thời gian còn lại, tôi dạy tiếng Anh cho học sinh tại nhà nội trú của Hội dòng, hướng dẫn các học sinh muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ các Sơ chuẩn bị đi du học.

Tôi rất vui khi chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của học



viên mình. Niềm vui của các em là động lực để tôi tiếp tục giảng dạy và phát triển kỹ năng, nhằm đóng góp tốt hơn cho sứ mạng của Hội dòng Mến Thánh Giá.

Tôi luôn tạ ơn Chúa về chương trình *Tiếng Gọi Từ Việt Nam*, chương trình đã giúp tôi chuẩn bị để học tập tại Hoa Kỳ. Tôi xin chân thành cảm ơn các ân nhân đã rộng lượng đóng góp tài chính để duy trì và phát triển chương trình, đặc biệt cảm ơn các Sơ Dòng Holy Names thuộc Tỉnh Dòng Ontario, Hoa Kỳ, những người đã trực tiếp hỗ trợ tôi trong những năm học tập tại Hoa Kỳ.

Sơ Kim Dung  
Hội dòng Mến Thánh Giá  
Huế

Các nữ tu Dòng Holy Names Jesus and Mary, chuyên phục vụ ngành giáo dục, công việc Công Lý và xây dựng Cộng Đồng, muốn cùng quý vị hưởng ứng tiếng mời gọi hợp tác với các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá ở Việt Nam

- Để phục vụ các trẻ em khuyết tật, các thiếu nữ lầm lỡ, người Dân Tộc, và các trẻ em thiếu điều kiện tới trường;
- Giúp các thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa, cách riêng được học tiếng Anh.

## Hội Các Bà Mẹ Gia Đình Công Giáo tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo V.N. Seattle, WA. 1981-2024



Hội Các Bà Mẹ Gia Đình Công Giáo tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam thuộc TGP Seattle thành lập năm 1981 với mục đích: Thánh Hóa Bản Thân - Gia đình - Giáo Dục con cái - Làm việc Tổng Đồ Bác Ái .

Hội phục vụ nhiều công tác trong giáo xứ, giúp việc từ thiện ở Việt Nam. Với sự liên hệ với Nữ Tu Agnes Lê Thị Lý từ khi Hội mới thành lập và sơ Lý mời giúp việc Từ Thiện của dòng Holy Names, nên Hội đã tham gia tiệc gây quỹ, bảo trợ một hay hai bàn tiệc, đóng góp giúp việc Tổng đồ Giáo dục Bác ái; thỉnh thoảng sơ Lý đến thăm cập nhật việc từ thiện

này. Nên việc hợp tác của Hội với dòng Holy Names tiếp tục nhiều năm qua . Như “ cánh tay nối dài ” đến với những mảnh đời kém may mắn tại Quê Hương rất thích hợp với tinh thần của Hội.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm chương trình *A Call to Vietnam* các sơ Dòng Holy Names chân thành cảm ơn quý Bà Mẹ trong Hội bằng lời cầu nguyện và thánh lễ hằng tháng của hai Dòng ( Holy Names và Mến Thánh Giá Huế ) Xin Chúa ban bình an, mạnh khỏe đến các Bà Mẹ và Hội được thăng tiến .

By Mrs. Nhung Tran & Sister  
Agnes Ly Thi Le, SNJM

## Lời cảm ơn từ người nhận học bổng cũ

Kính gửi:

Các Sơ Holy Names và quý Ân Nhân của chương trình *A Call to Vietnam* quý mến,

Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý sơ và các ân nhân đã quảng đại giúp tiền học cho con trong thời gian học đại học Y Khoa cũng như các năm thực tập chuẩn bị ra trường Bác sỹ của con. Có thể tóm tắt thời gian hành nghề :

- 2014-2020: Đại học đa khoa tại bệnh viện Huế.
- 2020-2023: hành nghề Bác sĩ đa khoa tại bệnh viện Long Khánh
- 2023-2024: hành nghề bác sĩ khoa hồi sức và cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh



Con rất hoan hỷ được các sơ Holy Names và quý ân nhân giúp kinh tế cho con vượt qua khó khăn để đạt được ơn gọi trong ngành Y Khoa mà con hằng mong ước . Nguyễn xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang ban đến các sơ Holy Names cùng quý ân nhân muôn ơn lành. Con nguyện sẽ đem chuyên nghiệp của con để giúp đỡ những ai cần đến trong tương lai. Và xin các sơ cùng quý vị tiếp tục cầu nguyện cho con trên con đường con đi sắp tới.

Kính mến.  
Anna Hoàng Thị  
Huyền. MDMD